
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
*************************************************** 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ องคก์ารบริหารสว่นต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง 
 จังหวดันครนายก 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์
เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
สมาชิกวุฒสิภา ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้
ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความ
เดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไป  

 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
 ประวัต ิ
 เดิมราษฎรอพยพมา จากเมืองเวียงจันทร์และบริเวณใกล้เคียง เข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานท ามาหากินแถว
เชิงเขา บริเวณหมู่ที่ ๔ ปัจจุบัน และได้ขึ้นไปหาอาหารและของป่าตามชายป่าเนินเขา ได้พบ
พระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่บนเทือกเขา ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด จนเป็นที่เลื่องลือ
โจษขานและให้ความเคารพนับถือสืบต่อกันมา จนคนทั่ว ๆ ไปที่เคยพบและผ่านภูเขาลูกนี้จะเรียกชื่อ
ภูเขาลูกนี้ว่า “เขาพระ” เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายสาบสูญไปโดยไม่มี
ร่องรอย  
 ต าบลเขาพระ เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 
๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังตูม, บ้านเกาะกระชาย, บ้านเขาสลักหิน, บ้านเขาพระ, บ้านเขาทุเรียน, บ้าน
วังไทร, บา้นบุหยอง, บ้านกุดตะเคียน, บ้านเนินมะค่า, บ้านปากช่อง, บ้านเขาล าดวน, บ้านวังรี 

 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติด ต.ช้างตกโกรก อ.แก่งคอยจ.สระบรุี 
 ทิศใต้ ติด ต.บ้านใหญ ่อ.เมอืง จ.นครนายก 
 ทิศตะวันออก ตดิ ต.สารกิา อ.เมือง จ.นครนายก 
 ทิศตะวันตก ตดิ ต.พรหมณ ีอ.เมือง จ.นครนายก 
 
 การแบ่งเขตการปกครอง 

แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านวังตูม, หมู่ ๒ บ้านเกาะกระชาย, 
หมู่ ๓ บ้านเขาสลักหิน, หมู่ ๔ บ้านเขาพระ, หมู่ ๕ บ้านเขาทุเรียน, หมู่ ๖ บ้านวังไทร, หมู่ ๗ บ้านบุหย่อง, 
หมู่ ๗ บ้านเกาะโพธิ์, หมู่ ๘ บ้านกุดตะเคียน, หมู่ ๙ บ้านเนินมะค่า (วังกลุ่ม), หมู่ ๑๐ บ้านปากช่อง, 
หมู่ ๑๑ บ้านเขาล าดวน (เนินสีเสียด) , หมู่ ๑๒ บ้านวังรี , หมู่ ๑๖ บ้านคลองยาง การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
พ้ืนที่ 
ทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีภูเขาติดต่อกันเป็นเทือก ส่วนทาง

ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะสมการท าเกษตร 
 

อาชีพ 
 อาชีพหลัก ท านา  อาชีพเสริม คา้ขาย, ท าพรมเช็ดเท้า, ไม้กวาด 
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๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาพ้ืนที่ต าบล 
เขาพระ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้
สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                    แบบสอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์      อืน่ ๆ 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาพระ จังหวัดนครนายก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรม 
ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๖๐ 
๔๐ 

๖๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐) รองลงมา 
ได้แก่ เพศหญิง จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐) 
 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๔๐ 
๔๐ 
๑๐ 
๕ 
๕ 

๔๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

 
 



๔ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐) 
รองลงมา ได้แก่ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๐ คน       
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐ คน) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕) และอายุมากกว่า ๖๐ ปี        
จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕) ตามล าดับ 
 
 ๓. ระดับการศกึษา 
   

 

  

  

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๓๗) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จ านวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๖) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๓ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๓) ประถมศึกษา จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
อื่น ๆ  

๔๐ 
๓๐ 
๑๖ 
๘ 
๖ 

๔๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๘.๐๐ 
๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๔๐) รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรรม จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) รับจ้าง จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖) ค้าขาย จ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) และอื่น ๆ จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖) 
ตามล าดับ   
    
 
 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 

สูงกว่าปรญิญาตรี
ประถมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

๓๗ 
๒๖ 
๑๓ 
๑๒ 
๑๒ 

๓๗.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๕ 
 

 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

๘๖.๐๐ 
๔๗.๐๐ 
๔๔.๐๐ 
๓๔.๐๐ 

  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๘๖ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๔๗ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๔๗) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน  
๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๔) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวดัชลบรุ ี
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๑.๒๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองใน 
    ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ 
    ประมขุ 

๗๓.๘๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๑.๖๐ ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภา 
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๕๙.๒๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรู้ 
    และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
    ในการด าเนนิชวีิต 

๖๗.๖๐ ปานกลาง 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
    พบประชาชน 

๗๐.๖๐ มาก 

รวม ๖๑.๐๐ ปานกลาง 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ร้อยละ ๖๑.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิป
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ ๗๓.๘๐ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒสิภา
พบประชาชน ร้อยละ ๗๐.๖๐ ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข



๖ 
 

ปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๖๗.๖๐ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ร้อยละ 
๖๑.๖๐ ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ ร้อยละ ๕๙.๒๐ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ท่านได้รู้จักสมาชิก
วุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๕๑.๒๐ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  

 ๑. แก้ไขกฎหมายเพ่ิมโทษการขมขืน 
 ๒. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
 ๓. แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและที่ดิน 
 ๔. บังคับการใช้กฎหมายให้เข้มข้น 
 ๕. อยากให้ลงไปพบประชาชนและรับฟังปัญหาปัญหาจากประชาชนโดยตรง 
 ๖. อยากให้แก้กฎหมายเพ่ิมค่าครองชีพของลูกจ้าง เนื่องจากสินค้าราคาแพงขึ้น  

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป          เด็ก – เยาวชน                 ผู้บริหาร ร.ร./คร ู

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดนครนายก 
ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน เกษตรจังหวดั พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด ที่ดินจังหวัด สาธารณสุขจังหวดั 
ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจังหวัด 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -  สื่อต่าง ๆ จังหวัดนครนายก ดังนี้ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต ๗ (live สด) สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (NNT) 

 
 
 

 

 
 

 
 



๗ 
 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ส านักข่าว PoliceMagaZine24 ช่อง ๗ PPTV 36 วิทยุ คลื่น 
FM 91.25  Zapfm Zap 
 
๙.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา
เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวใน
การร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีและต้องการสะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความ
เดือดร้อนเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

    ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

   

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

 
๑๑. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม -๕๖๓ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จังหวัดนครนายก 

 

 
การหารือกับส่วนราชการ 

 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมลงพ้ืนที่  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย  
(๑) พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร    รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง  
(๒) พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ  กรรมการ 
(๓) นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   กรรมการ  
(๔) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์  กรรมการ  

 
 

 
 



๘ 
 

(๕) พลเรือโท สนธยา นอ้ยฉายา   กรรมการ 
(๖) พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล   กรรมการ 
(๗) นางสาวดาวน้อย สุทธินภิาพันธ ์  กรรมการ 
  
นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้ 
กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับท่านและคณะกรรมการในโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในวันนี้ จังหวัดนครนายกยินดีที่จะให้การต้อนรับและสนับสนุนคณะท่าน
สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนเรา อะไรที่เป็น
ประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครนายกทางเรายินดีเสมอ สิ่งที่จังหวัดนครนายกก าลังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน คือเรื่องจะท าอย่างไรให้จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการรองรับ 
EEC ด้วย รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงบ่ายจะพาคณะลงพ้ืนที่ไปดูงานในพ้ืนที่ใน
ประเด็นธนาคารน้ าใต้ดิน และแปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์  

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง ในฐานะหัวหน้าคณะ 
กล่าวถงึวัตถุประสงค์โครงการพร้อมเปิดโครงการ โดยสรุปได้ดังนี้ 

๑. ภารกิจหลักของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกในครั้งนี้ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ในการพัฒนาท้องที่
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  

๒. การด าเนินงานของจังหวัดนครนายกภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มี
แนวทางอย่างไร เนื่องจากรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และ
จังหวัดนครนายกต้องการที่จะให้ช่วยแก้ไขอย่างไร 

๓. ในด้านกฎหมายมีข้อขัดข้องประการใด กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วบางพ้ืนที่ก็ยังไม่ได้
รับทราบว่าจะน าไปด าเนินการอย่างไร ส าหรับปัญหาที่ได้รับวุฒิสภาจะได้น าไปแก้ไขประสานกับส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การแก้ไขและการเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อสู่แนวทางการแก้ไขต่อไป 

พร้อมชื่นชมการด าเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาค
ส่วนที่ร่วมกันบูรณาการจัดการงานของจังหวัดนครนายกได้เป็นอย่ างดียิ่ง โดยน าแนวทางการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกไปน าเสนอให้จังหวัดอื่น ๆ ได้น าไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 

จากนั้นได้น าเสนอวีดิทัศน์หน้าที่และอ านาจวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็น 
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  

 



๙ 
 

แผนพัฒนาพื้นที่ต าบลเขาพระ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาสตร์และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 
 
 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กล่าวต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภา พร้อมกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนที่ต าบลเขาพระ สรุปได้ดังนี้ 
 

๑. วิสัยทัศน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

๒. ยุทธศาสตร ์
  ๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมคณุภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๒.๒ การพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  ๒.๓ การจดัการทัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสู่

ความเปน็เมืองน่าอยู่ที่ใกล้กรุง 
๒.๔ การบริหารจดัการภายใต้การบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ด ี
๒.๕ การพัฒนาการศกึษา คณุธรรม และจริยธรรม สง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น สง่เสริม

กิจกรรมนนัทนาการ และส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 ๓. เปา้ประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อส่งเสรมิการสังคมสงเคราะหป์ระชาชน ชมุชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
 ๓.๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 ๓.๕   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 ๓.๖   เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
 ๓.๗   การบริหารงานทัว่ไป เพื่อให้เปน็ไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพ 
 ๓.๘   เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งและการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 ๓.๙   พัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรกัษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓.๑๐ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๓.๑๑ เพื่อส่งเสริมศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 ๓.๑๒ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพในการพัฒนาอาชีพ การผลติ การจ าหน่ายเพื่อสร้างรายไดแ้ก่
ประชาชน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเด็นทีต่้องการให้สมาชกิวุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
 
๑. ประเด็นผลักดันโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
 
 ความเป็นมา 
 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เกิดจากพื้นที่ 

ในต าบลเขาพระในช่วงหน้าแล้งจะแล้งจัดมาก ชาวบ้านขุดหาน้ าบาดาล ๑๐๐ – ๑๒๐ เมตรก็ยังไม่พบน้ า 
ท าให้ชาวบ้านประสบปัญหาไม่มีน้ าเพ่ืออุปโคบริโภค และใช้ส าหรับการเกษตร ช่วงหน้าน้ าหลากเวลาฝน
ตกมาก็เกิดน้ าท่วมขัง ก่อให้เกิดปัญหาลูกน้ ายุงลาย  

 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงน้อมน าสิ่งที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เคยตรัสไว้ในช่วงเวลาหนึ่งว่า ให้ท าแก้มลิงใต้พ้ืนดินเพ่ือกักเก็บน้ า หรือมีชื่อเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “ธนาคารน้ าใต้ดิน” รวมถึงได้เห็นประโยชน์จากการจัดท าโครงการดังกล่าวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เกิดผลส าเร็จในการบริหารจัดการน้ า  
นอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน และยังเป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ อปท. ทั่วประเทศ  
จนสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ า 
จึงได้ศึกษาวิธีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีหลักการจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับ
ผู้น าหมู่บ้านในต าบลเขาพระ และขยายผลไปสู่ประชาชนต าบลเขาพระ โดยการลงพ้ืนที่ท าการ
ประชาคมให้ความรู้ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิดและระบบเปิดอย่างถูกต้อง และลงมือปฏิบัติจริงโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็น
อย่างดีในการท าธนาคารน้ าใต้ดนิระบปิดในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ๑ 
บ้าน ๑ บ่อ ให้กับผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทิ้ง น้ าท่วมขังภายใน
ครัวเรือน เมื่อฝนตกน้ าจะไหลลงบ่อใต้ดินอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
โดยในช่วงฤดูฝนนั้นความสามารถของธนาคารน้ าคือสามารถรีชาร์ตน้ าลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังใน
พ้ืนที่ และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่ในการอุปโภค-บริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 



๑๑ 
 

 
 

  
 

   
  
 สภาพปัญหา 
  เนื่องจากการขดุบ่อน้ าเพื่อท าธนาคารน้ าใตด้นิระบบเปิดนั้น จะตอ้งขดุบอ่น้ าหรือสระน้ าใหไ้ด้
ความลกึทะลุผา่นชัน้ดนิเหนยีว ถงึชั้นหินอุม้น้ า เพ่ือใหห้นิอุ้มน้ าสามารถดดูซบัน้ าลงสู่ชั้นใตด้ินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แตอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระยังไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ส าหรบัขุดบ่อท าธนาคาร
ใต้ดินระบบเปิด จึงจ าเป็นตอ้งยืมเครื่องจกัรกลในการขดุดนิจากหนว่ยงานอื่น รวมถึงจ้างรถขุดดินของ
เอกชนมาด าเนินการซึ่งมรีาคาสูง ท าให้การด าเนนิโครงการเกดิความล่าช้า 
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๑๒ 
 

  ความต้องการในพ้ืนที่ 
  - ประชาชนต าบลเขาพระ มีความต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นมีน้ าสะอาดไว้ใช้อุปโภค และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรที่เพียงพอ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าทิ้งในครัวเรือน น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันโครงการธนาคารน้ าใต้ดินให้ครอบคลุมไปทั่วทกุ
พ้ืนที่ในต าบลเขาพระ 
  - ในเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นอ านาจของใครที่จะอนุมัติการใช้พ้ืนที่ในการ 
ขุดเจาะเพ่ือท าธนาคารน้ าใต้ดิน ว่าเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกรมที่ดิน
กันแน่ที่จะเป็นผู้อนุญาต 
  - การตีความทางกฎหมาย ในเรื่องของงบประมาณ ว่าจะต้องใช้ของส่วนใด ซึ่งที่ผ่านมา ใช้
งบประมาณส่วนตัว และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ  
 
  ความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
 นายอ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก กล่าวชี้แจงถึงกรณีการขอใช้ที่ดินของรัฐว่า ปกติจะมี 
หลายหน่วยงานที่ดูแล ที่ชัดเจนคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ส่วนที่
สาธารณประโยชน์ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ก็จะมีหลายส่วนที่ดูแล ได้แก่ อ าเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และที่ราชพัสดุ ธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากเป็นพ้ืนที่ป่าหรือพ้ืนที่ของอุทยานฯ การจะ
ขออนุญาตใช้นั้นยากมาก ส่วนห้วย หนอง คลอง บึง นั้น กรมเจ้าท่าจะเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยหากจะ
ด าเนินการก่อสร้างอะไร ต้องมีการเสนอแบบ จังหวัดต้องมีการพิจารณาอนุมัติ ในการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง
ล าน้ า และสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ส่วนนายก อบต. ที่มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณประโยชน์ทั่วไป ก็มีแต่หน้าที่ 
ในการดูแล แต่ไม่มีหน้าที่อนุมัติหรืออนุญาตให้ใครใช้ เว้นแต่เข้าสู่ระบบการขอแปลงสภาพที่ดิน  
ซึ่งส่วนนี้เจ้าพนักงานจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
  โดยข้อแนะน าคือ ขอให้ทาง อบต. ส่งเรื่องไปยังอ าเภอ เพ่ืออ าเภอจะส่งเรื่องต่อไปยังจังหวัด 
แลจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุญาต เพราะการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
ค่อนข้างอันตรายในด้านกฎหมาย อีกทั้งกระบวนการขอใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานฯ มีความซับซ้อน และ
กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า หากจะได้รับการพิจารณางบประมาณ ต้องได้รับการอนุญาตการใช้
พ้ืนที่เสียก่อน  
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณทุกค าแนะน าและการ 
ตั้งข้อสังเกตจากสมาชิกวุฒิสภา โดยขอชี้แจงเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินทั้ง ๒ ระบบ ดังนี้ 

ระบบปิดว่า ตนได้ทดลองท าเกษตรอินทรีย์ไว้ ๑ ไร่ โดยขุดบ่อน้ าใต้ดินไว้ทั้งหมด ๕ บ่อ 
บริเวณ ๔ มุมของพ้ืนที่ และตรงกลาง ๑ บ่อ เวลาผ่านไปประมาณ ๓ เดือน ขุดดินลงไปเพียง ๒๐ 
เซนติเมตร ก็เจอน้ าในทุกบ่อ ซึ่งเรื่องธนาคารน้ าใต้ดินนี้มีงานวิจัยอยู่แล้วของ อบต.เก่าขาม จังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีได้รับการรับรองค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งหากไม่มีงานวิจัยรองรับหากทาง อบต. เขา
พระน ามาด าเนินการ ก็จะถูกตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพราะใช้งบประมาณของ
แผ่นดิน ต้องมีที่มาที่ไปของการใช้งบประมาณ ผลประโยชน์ได้อะไร อีกทั้ง อบต.เขาพระ ก็เป็นแหล่ง



๑๓ 
 

เรียนรู้ในเรื่องธนาคารน้ าใต้ดนิเหมือนกัน โดยทาง อบต. ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น ๑ ใน ๙ ที่ในประเทศ
ไทย ในเรื่องแหล่งเรียนรู้ธนาคารน้ าใต้ดินซึงเป็นต้นแบบคู่กับจังหวัดปราจีนบุรี 
 ในส่วนของระบบบ่อเปิด หน่วยงานใดก็ตามที่ขุดลอกคู คลอง ขุดสระแบบเปิดถามว่าในฤดฝูน
มีน้ าไหม มีแน่นอน แต่ในฤดูแล้งน้ าหายหมด เพราะขุดไม่ถึงชั้นหินอุ้มน้ า ดังนั้นก่อนลงมือท าทาง อบต.
ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการแรงหมุนแรงเหวี่ยงของโลก ซึ่งลักษณะน้ าใต้ดินจะเดินทาง
จากทิศเหนือไปทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทั้งระบบปิดและเปิดใช้
หลักอากาศโดยต้องเพ่ิมอากาศลงไปใต้ดิน ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างมีการศึกษา เรียนรู้ และตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ 
 
  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของสมาชกิวุฒิสภา 
 จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นเรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้มีประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา จากที่ได้รับฟังมา ปัญหาของพ้ืนที่คือ การขุดบ่อเปิด 
เพราะไม่ทราบว่าจะต้องไปขออนุญาตใครเพ่ือใช้พ้ืนที่ ส่วนบ่อปิดไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้น ทางส่วนราชการ
จังหวัดควรด าเนินงานบูรณาการในส่วนนี้ โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุย เพื่อหา
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   
 นอกจากนี้ รัฐบาลก าลังจะมีงบประมาณลงมายังพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ โครงการ ๑ ต าบล ๑ 
เกษตรทษฎีใหม่ และงบประมาณโครงการโคกหนองนาโมเดลที่จะมีงบประมารณมาให้ทุกต าบล  
ในการขุดบ่อน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการวางแผนร่วมกันให้ดีว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร ขุดตรงไหนจึงจะเจอน้ า และจะรักษาน้ าและบ่อที่ขดุไว้อย่างไร ให้เกิดความสัมพันธ์
กันเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้ท่านคิดบูรณาการร่วมกับโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือความ
ยั่งยืนต่อไป  
 พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น การออก
กฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีข้อการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยอาจต้องไปดูกฎหมายรองว่ามีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายนี้อย่างไร เพราะใน
ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถท าอะไรได้เลยในพ้ืนที่อุทยานฯ หากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ กรมอุทยานฯ ต้องอนุญาต หรือหากไม่อนุญาตก็จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่ามีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร ถงึไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้พ้ืนที่ และจะมีกฎเกณฑ์การเข้าใช้พ้ืนที่อย่างไร ต้องว่า
กันไปตามกฎหมายพร้อมทั้งเห็นควรเชิญกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาหารือในด้านการออกกฎเกณฑ์ 
กติกาต่าง ๆ พร้อมท าประชาคม กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากที่ท่านนายอ าเภอ 
ให้ความเห็นนั้น เจตนารมณ์ของกฎหมายล่าสุดได้เปลี่ยนไปแล้ว มิได้ท าอะไรไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันสังคม
ขาดการรับรู้ การพัฒนาและการอนุรักษ์ต้องมีความสมดุลกัน ด้วยเหตุด้วยผล 
  พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าขอชื่นชมการด าเนินการของ อบต. 
ในเรื่องการจัดท าโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน หากเกิดประโยชน์ที่แท้จริง แนวคิดนี้ควรน าไปเผยแพรต่อ่
สาธารณชน และน าไปใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากที่น าเสนอมาเชื่อว่าเป็นไปได้ด้วยหลักการ 



๑๔ 
 

โดยระบบปิดนั้นน้ าจะสามารถซึมลงพ้ืนดินได้ดี แต่เห็นควรให้ท่านท าการประเมินผลว่าเมื่อน้ าลงไป
แล้วจะมีการเพ่ิมปริมาณน้ าใต้ดินเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และในระบบปิดนี้ วิธีที่
จะน าน้ าไปใช้ประโยชน์จะท าอย่างไร หลังจากที่ท าแล้วน้ าบาดาลเพ่ิมขึ้นอย่างไร และสามารถน า
ขึ้นมาใช้อย่างไร ขุดบ่อ หรือเจาะบ่อบาดาล อีกทั้งควรท าเป็นตารา เป็นตัวอย่าง หรือเป็นงานวิจัยก็ได้   
  ในส่วนของระบบเปิด เป็นระบบที่ใช้น้ าได้เลย ท่านลองประเมินผลว่า ถ้าท่านท าระบบเปิด
แล้วสามารถมีน้ าใช้ได้ในช่วงหน้าแล้งถือว่าประสบความส าเร็จ โดยท าเป็นบ่อทดลองก่อน ไม่ควรขุด
ให้เยอะเกินไป อีกทั้งในส่วนของกรมอุทยานฯ คิดว่าไม่น่าจะมีความผิด เพราะเจตนาของท่านดีอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะการขุดลอกคู คลอง จุดไหนเป็นล าธารที่ผ่านส่วนบุคคลลองท าเป็นตัวอย่างก่อน อาจเป็น
ต้นแบบให้ทุกพื้นที่มาศึกษา โดยมีการวัดปริมาณของอย่างเป็นรูปธรรม  
  พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องของโครงการธนาคารน้ าใตด้นินี้
ต้องมีองค์ความรู้ของภูมิปัญญาอยู่ ต้องรู้ว่าหากจะขุดบ่อต้องขุดกว้างเท่าไหร่ ลึกเท่าไหร่ และต้องขุด
ตรงจุดไหนเพ่ือจะอยู่ในแนวแรงเหวี่ยงของโลก อีกทั้งพ้ืนที่ไหนมีความเหมาะสมในการขุด นอกจากนี้
ได้กล่าวสอบถามถึงน้ าที่ใช้ในครัวเรือนและทิ้งให้ซึมลงไปเก็บไว้ในใต้ดิน สามารถน ามาใช้อุปโภคและ
บริโภคได้อย่างมีมาตรฐานหรือไม่ ตรงจุดนี้ได้มีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร 
  
๒. ประเด็นการขอใช้พ้ืนที่เพื่อท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น 
    สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 
   ความเปน็มา 
  ในอดีตที่ผ่านมา มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับกองทัพญี่ปุ่น
ได้หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ท่ียังคงสามารถเห็นสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ เช่น ตอม่อสะพาน หรือทางรถไฟ และร่องรอยการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ช่องเขาขาด หรือ
สะพานข้ามแม่น้ า หรือจังหวัดนครนายก แต่การศึกษาทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกบัสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ที่ผ่านมากลับมีจ านวนน้อย และเน้นศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนมาก ส าหรับพ้ืนที่เขาทุเรียน 
อ าเภอเขาพระ จังหวัดนครนายก เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพ
ญี่ปุ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพ
ญี่ปุ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการพบหลักฐานสิ่งก่อสร้าง วัตถุเครื่องใช้
ต่างๆ ในพ้ืนที่ และจากข้อมูลหลักฐานประวตัิศาสตรพ์บว่าในข่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้
เลือกพื้นที่เขาทุเรียน เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ในฐานะที่เปน็ฐานที่มั่น และสถานที่เก็บสิ่งของตา่งๆ 
โดยมีอาณาบริเวณครอบคลุม ตั้งแต่เขาทุเรียน เขาพระ เขาฝาละมี ในเขตต าบลเขาพระ และต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง ถึงเขาชะโงก และเขาดินเหนียวในเขตพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จังหวัดนครนายกมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้
ในฐานะที่เป็นเส้นทางเดินทัพ และที่ตั้งฐานทัพของกองทัพญี่ปุ่น ตั้งแต่ในระยะแรกที่มีการเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ นครนายกเป็นเส้นทางผ่านที่ส าคัญเพ่ือเดิน
ทางเข้ากรุงเทพฯ และในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ นายพลนากามูระได้เดินทางมาส ารวจภูมิประเทศ
จังหวัดนครนายกเพ่ือเป็นแนวป้องกันแหล่งสุดท้าย เนื่องจากเมืองนครนายกมี สภาพที่เหมาะสม



๑๕ 
 

ในทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสามารถถึงได้งา่ย โดยการรวมสิ่งอุปกรณ์ การส่งก าลังบ ารงุไวท้ี่นี่โดยผา่น
เส้นทางน้ าซึ่งสามารถไปออกยังปราจีนบุรี หลังจากเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ญี่ปุ่นขยายกองทัพ
ทหารในประเทศไทย ให้เป็นกองทัพที่ ๓๙ อีกทั้งก าหนดให้นครนายกเป็น “ที่ตั้งส าคัญของการยุทธใน
อนาคตภายในประทศไทย” ประกอบกับภูมิประเทศและชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งรับกองก าลังยาน
เกราะของฝ่ายข้าศึก (รายงานค้นคว้าเรื่องนครนายกกับสงครามโลกครั้งที่ ๒, ๒๕๓๓ : ๑๑-๑๔  
อ้างถึงใน รายงานการด าเนินงานทางโบราณคดี พื้นที่เขาทุเรียน, ๒๕๕๒ : ๑) 
  การตั้งฐานทัพของกองก าลังทหารญี่ปุ่นในจังหวัดนครนายกตามค าสั่งของผู้บัญชาการกองพลที่ 
๓๙ ในระยะแรกมีก าลังพล ๙,๐๐๐ นาย ต่อมากองก าลัง ๒,๐๐ นาย จากกรุงเทพฯเคลื่อนย้ายมา
สมทบรวมกองก าลังที่อยู่ที่นครนายกทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ นาย และมีการจัดการแยกเปน็ ๑๓ กองพัน เชน่ 
ทหารราบ ปืนใหญ่ สื่อสาร พลาธิการ เสนารักษ์ เป็นต้น  กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆโดยมีอาณาบริเวณ
ครอบคลุม ตั้งแต่  เขาทุเรียน เขาพระ เขาฝาละมี  ในเขตต าบลเขาพระ และต าบลพรหมณี อ าเภอ
เมือง เขาคอก เขาพระฉาย เขาดินเหนียว และเขาชะโงกในเขตพ้ืนที่โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ส าหรับพ้ืนที่บริเวณเขาทุเรียนมีนายทหารยศพันโท เป็นผู้บัญชาการ (รายงานค้นคว้าเรื่องนครนายก
กับสงครามโลกครั้งที่ ๒, ๒๕๓๓ : ๑๗) สาเหตุในการเคลื่อนก าลังมาที่เขาทุเรียนของกรมทหารราบที่ 
๖๑ กองก าลังหน่วยหนึ่งของกองพลที่ ๔ คือ เพ่ือเตรียมการรบหลังฤดูฝนผ่านไป และเขาทุเรียนมี
พ้ืนที่เป็นป่าทึบยากต่อการถูกโจมตีทางอากาศ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจึงได้ตั้งฐานและ
สร้างที่พักที่นี่ (โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า, กองประวัตศิาสตร์, ๒๕๓๙ : ๑๔ อ้างถึงใน รายงาน
การด าเนินงานทางโบราณคดี พื้นที่เขาทุเรียน, ๒๕๕๒ : ๓) 
  และจากการสัมภาษณ์อดีตทหารญี่ปุ่นในกองพลที่ ๓๗ ในเรื่องการเดินทางเข้าที่ตั้งได้ความว่า 
เมื่อเข้าที่ตั้ง สร้างที่พัก ตั้งแนวเขตระวังป้องกันจะท าเสร็จหรือไม่ก็ตาม ถ้าที่ตั้งนั้นปลอดภัย  
เมื่อหน่วยอื่นเข้ามาทีหลังจะต้องมอบให้เขาอยู่ หน่วยที่อยู่ก่อนต้องไปหาที่ท าใหม่ เป็นคุณลักษณะ
ประจ าในความเสียสละของกองทหารญี่ปุ่น เช่น กองพลที่ ๓๗ เข้ามาจุดที่ ๑ ณ เขาทุเรียน ต่อมาจะ
เคลื่อนไปจุดที่ ๒ และจุดที่ ๓ เมื่อหน่วยใหม่เข้ามา (นายฟูจิตะ ยูตากะ, สัมภาษณ,์ อ้างถึงในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙ : ๑๙๖ อ้างถึงใน รายงานการด าเนินงานทาง
โบราณคดี พื้นที่เขาทุเรียน , ๒๕๕๒ : ๓)  
  จากความข้างต้นอาจกล่าวไดว้่าการเข้ามายังจังหวัดนครนายกของกองพลที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เข้ามายังเขาทุเรียนเป็นจุดแรกแล้วจึงย้ายไปจุดอื่นต่อไป ส าหรับความสัมพันธ์
ของชาวบ้านและทหารญี่ปุ่นเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การค้าขาย การรับจ้าง 
รวมถึงการได้รับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในเรื่องของการรักษาพยาบาลของชาวบ้าน เป็นต้น 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  เยี่ยมชม 
และสัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่นสร้างขึ้น 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ร่วมกับส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ได้ด าเนินงานทางโบราณคดี พ้ืนที่เขาทุเรียน ต าบลเขาพระอ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  



๑๖ 
 

เพ่ือตรวจสอบร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากการตั้งฐานทัพของกองทัพทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลก
ครั้งที่  ๒ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระและผู้น าท้องถิ่นต าบลเขาพระ ร่วมกับ
จังหวัดนครนายก ด าเนินการจัดท าพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่น 
และศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
โครงการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขา
ปราจีนบุรี  ท าให้การด าเนินโครงการชะงักลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

  
 
  ผลการด าเนินงานทางโบราณคดี พ้ืนที่เขาทุเรียน  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 
  ผลการด าเนินงานพบร่องรอยสิ่งก่อสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดังนี้ 
  ๑. หลุมเพลาะยาว    
  ๒. บันได 
  ๓. หลุมบุคคล     
  ๔. บุคคล 
  ๕. หลุมจอดรถ     
  ๖. หลุมส าหรับตั้งปืนต่อสู้อากาศยาน 
  ๗. ลาน      
  ๘. แนวเรียงหิน ๑ แนว 
  ๙. หลุมส าหรับตั้งปืนใหญ่   
  ๑๐. ปืนต่อสู้อากาศยาน 

 
 



๑๘ 
 

 
 
  ความต้องการให้ส่วนราชการและสมาชกิวุฒสิภาช่วยด าเนินการ 
 ประชาชนต าบลเขาพระ มีความต้องการ “จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒” แต่เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาไม่สามารถด าเนินการต่อได้เนื่องจากยังไมไ่ด้
รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใน
พ้ืนที่เขตป่าไม้ ซึ่งหากสามารถด าเนินการต่อได้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงประชาน
ชนในจังหวัดนครนายกในหลายๆด้าน เนื่องจากสามารถส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับต าบลเขาพระโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่มีอยู่เพ่ือน ารายได้เข้าสู่ชุมชนและกระจายให้คนในชุมชนจากการดึงดูดนักท่องเที่ยว
เข้ามาในต าบลเขาพระ 
 
  ความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชน 
  วัฒนธรรมจังหวัด อธิบายถึงประเด็นการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่า กรมศิลปากรได้มี
การมาด าเนินการตรวจสอบในปี ๒๕๕๒ ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ พร้อมทั้ง 
ได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่ากรมศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จะมา
ด าเนินการให้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด 
 นอกจากนี้  ในการเก็บข้อมูลในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่านเดินทางมาในช่วงปี 
๒๕๓๒ และท่านได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ร่องรอยวัฒนธรรมตรงนี้ ซึ่งการวิจัยได้รับรองแล้วว่า ที่ตรงนี้
เป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่มีการเดินทัพของญี่ปุ่นเข้ามาจริง และร่องรอยของประวัติศาสตร์
เกิดขึ้นทั้งที่เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น บ่อน้ า ร่องรอยการเดินทัพ เป็นต้น  
 ท่องเที่ยวจังหวัด ชี้แจงว่า ได้มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันกับส านักงานจังหวัดในการสืบค้นข้อมูล 
โดยพบรายงานการด าเนินงานทางโบราณคดีของพ้ืนที่เขาทุเรียน ซึ่งสรุปว่าเป็นสิ่งน่า เชื่อถือได้  
เป็นพ้ืนที่ทีมีประวัติศาสตร์จริง พร้อมทั้งได้ลงพ้ืนที่จัดท าแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป 



๑๙ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กล่าวว่า ระบบราชการในประเทศไทย ไม่มีการ
เชื่อมโยงกัน ท าให้ภาคปฏิบัติในการด าเนินการขอใช้พ้ืนที่เป็นไปได้ยาก ติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่งใน
เรื่องของพิพิธภัณฑ์ก็เกิดความติดขัดในส่วนต่าง ๆ  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ชี้แจงว่า เรื่องต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการขอใช้พ้ืนที่ เช่น เรื่องของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ ทางจังหวัดก็เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมา
ประชุมชี้แจง โดยใช้กลไกการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบมาพูดคุย 
แต่ติดปัญหาที่ส่วนกลางมากกว่า ซึ่งติดปัญหาของกรมป่าไม้ 

ป่าไม้จังหวัด ชี้แจงว่า จากการที่ได้ลงมาตรวจสอบพ้ืนที่จากค าขอของ อบต. เขาพระ  
ที่ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า ที่ตรงนี้ได้ถูกยื่นเรื่องว่าเป็นป่าไม้ถาวร
ตามมติ ครม. แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ลงมาตรวจสอบ ได้พบหลักเขตซึ่งแสดงว่าเป็นหลักเขตที่ดิน  
จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ไปประสานกับกรมที่ดินจังหวัด เพ่ีอตรวจสอบดูว่าที่ตรงนี้เป็นที่บุคคล
ครอบครองไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ อบต. ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งหากพบเจ้าของก็ไม่
ต้องขออนุญาตป่าไม้   
 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
     จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคตะวันออก ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดงันี้  
  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวสอบถาม วัฒนธรรมจังหวัด ถึงการขึ้นทะเบียน
ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น ว่าได้ด าเนินการหรือยัง ทางกระทรวงวัฒนธรรมต้องรับรองก่อนหรือไม่ 
ถึงจะด าเนินการพัฒนาได้ พร้อมทั้งสอบถามไปยังท่องเที่ยวจังหวัดว่ามีแผนการด าเนินการพัฒนา 
ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไร   
   พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพื้นที่ที่ต้องการขอใช้นั้น เป็นของใคร 
จะได้ด าเนินการขออนุญาตถูกที่ พร้อมแนะน าส่วนราชการจังหวัดให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เป็นแนวคิดที่ดี ที่ท่านต้องการให้ประชาชนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ แต่หากติดปัญหา
เรื่องพ้ืนที่ว่าเป็นของป่าไม้ ขอเสนอแนะให้ท าเป็นอาคารหรือพิพิธภัฑณ์ไว้ที่ อบต. เขาพระนี้ไว้ ก่อน 
โดยการรวบรวมรูปภาพและข้อมูลไว้ เก็บเป็นห้องประวัติศาสตร์ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านเก็บ
รวบรวมไว้มาน าเสนอตรงจุดนี้ก่อน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ต าบลเขาพระนี้  
  นอกจากนี้ ในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ผมพยายามตาม 
เรื่องการจราจรให้กับทางจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้เสนอมาเมื่อครั้งที่ลงพ้ืนที่นครนายกครั้งแรก 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลอยู่   
ซึ่งหากมีสิ่งใดที่ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไปได้ ทางวุฒิสภา
ก็มีความยินดียิ่ง 



๒๐ 
 

 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ป่าถาวรตามมติ ครม. ๒๕๐๖  
ไม่เกี่ยวกับป่าไม้ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร ซึ่งป่าถาวรเป็นแค่มติ 
ครม. เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับป่าไม้ ขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าถาวรนี้ว่ามีการแบ่งเขตพ้ืนที่ออกไปหรือยัง 
เพราะถ้าไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้แต่อยู่ฝนเขตป่าถาวรนั้น จะมีโอกาสขอใช้พ้ืนที่ได้มาก เพราะเขตป่าถาวร 
๑๔๕ ล้านไร่ ขณะนี้เหลืออยู่เพียง ๕ ล้านไร่เท่านั้น รบกวนป่าไมช้่วยไปตรวจสอบพืน้ที่ตรงนี้ใหช้ัดเจน
และเมื่อป่าไม้จังหวัดชี้แจงว่า ตรวจสอบแล้วพบหลักเขตนั้น ท าให้มั่นใจว่า พ้ืนที่ตรงนี้ไม่ใช่พ้ืนที่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้และอุทยานฯ แต่อยู่ในเขต
ป่าถาวร ซึ่งเป็นของกระทรวงเกษตร หากพบหลักเขตแล้ว แสดงว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ให้เป็นของ
เอกชนแล้ว ดังนั้น ต้องประสานไปยังกรมที่ดินว่าเป็นของใคร อีกทั้งป่าไม้ถาวรไม่มีศักดิ์ทางกฎหมาย 
เพราะเป็นแค่มติ ครม. เมื่อปี ๒๕๐๖ หากว่าออกเอกสารสิทธิ์แล้ว เอกสารสิทธิ์เป็น พ.ร.บ. ที่ตรงนี้จะ
ไม่ใช่ที่ป่าไม้ถาวรอีกต่อไป  
 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวว่า ตอนที่มาเป็นทีมล่วงหน้า 
บรรยากาศจะเป็นกันเอง ภาพท่ีเห็นคือ ชาวบ้านมาร่วมพูดคุยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ส าหรับที่ต าบล
เขาพระเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชน ที่ได้ช่วยตัวเองไปในเรื่องใดบ้าง ซึ่งพ้ืนที่อื่น ๆ 
เป็นการสั่งการจากหน่วยงานระดับบนลงสู่ระดับล่าง แต่จังหวัดนครนายกเป็นเรื่องที่ด าเนินการจาก
ระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของธนาคารน้ าใต้ดินจะเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยทั้งหลาย ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอด
ไปได้ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ อาหารปลอดสารพิษ และการท่องเที่ยว ซึ่งพัฒนาต่อยอดไปในลักษณะ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ ส่วนในเรื่องของการขุดพ้ืนที่สาธารณะนั้น ยังไม่ชัดว่าจะขุดตรงจุดไหนและ  
เป็นพ้ืนที่ของใคร ดังนั้นเมื่อศึกษาแล้วก็ควรท าเป็นลักษณะของแผนที่และคู่มือให้ชัดเจนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าจะต้องด าเนินการตรงจุดไหน ที่ใด ต้องขออนุญาตใคร  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปด้วย       
 จากนั้น ได้มีการอธิบายถึงโครงการเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ ต าบล 
เขาทุเรียน ต าบลเขาพระ ที่สมาชิกวุฒิสภาจะร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถงึต าบลเขาพระต้องชะลอ
ตัว อีกทั้งความตื่นตระหนกของประชาชน ที่วิตกกังวลว่าสินค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน และเป็น
ช่วงที่ประชาชนในต าบลเขาพระมีเวลาว่างอยู่ที่บ้าน นายกพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล จึงพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาสโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาพระได้ด าเนินการส่งเสริมการปลูกพืชผัก เพ่ือให้เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ ได้ใช้
เวลาที่อยู่กับบ้านให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมการปลูกผักบริเวณบ้าน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต  
มาใช้บริโภคในครัวเรือน แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน และจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการ
พ่ึงพาตนเองอีกทางหนึ่ง โดยมีนโยบายให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน จะสามารถสร้างความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน ได้มีอาหารที่ปลอดภัย สามารถลดรายจ่ายและสร้าง
รายได้ในครัวเรือน เน้นการพ่ึงตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ทุกครัวเรือน
สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือ



๒๑ 
 

จากหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการท าการเกษตรปลอดภัย เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ การผลิต และ
การตลาดโดยชุมชนเพ่ือชุมชนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการท างานส่งเสริม
การเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรที่ต้องการ จ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคก็ต้องการซื้อ
ผลผลิตที่มีคุณภาพจาก เกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง และสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและ
อาหารปลอดภัย ของชุมชนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลกันของชุมชน
ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจต าบลเขาพระให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป
   

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะฯ ได้ร่วมกันแจกข้าวสารและถุงยังชีพให้ประชาชนต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน ๑๐๐ ชุด 

 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะฯ เดินทางลงพื้นที่จัดสรรหมู่ ๖ บ้านวังไทร ต าบลเขาพระ 
เพ่ือศึกษาและตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของโครงการาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ชาวบ้านในเรื่องของน้ าท่วม น้ าขัง ที่จะสามารถเร่งการระบายน้ าให้ซึมลงสู่ใต้ดิน เพ่ือผ่าน
กระบวนการกรองและเก็บไว้เป็นน้ าบาดาลส าหรับน ากลับขึ้นมาใช้ได้อีก  
   พร้อมทั้งเดินทางไปยังแปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยสู่
เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทุเรียน ต าบลเขาพระ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังกระบวนการผลิตเกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

เรื่องรอ้งเรยีนของสว่นราชการและประชาชน 
 

 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นั้น ได้มีส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความเห็น 
ในรูปแบบหนังสือ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายพงษ์สวสัดิ์  
ธีระวฒันกลุ 
นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลเขาพระ 
โทร. ๐๓๗ ๓๘๖๑๖๙ ต่อ 
๑๑ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ประสบปัญหาในการด าเนินโครงการ 
๒ เรื่องดังนี้ 
 
เรื่องที่ ๑ ปัญหาโครงการธนาคารน้ า
ใต้ดิน ในพ้ืนที่  บลเขาพระ อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

๑. สมาชิกวุฒิสภารับเรื่องดังกล่าว
ไว้และจะน ามาด าเนินการตาม
กลไกของวุฒิสภา 
๒. น าส่ งเรื่ องดั งกล่ าวไปยัง
คณะกรรมาธิการการที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 
 



๒๒ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

เรื่อง : ขอความอนเุคราะห์
สนับสนุนงบประมาณและ
ติดตามเรื่องการขออนุญาต
ใช้พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาระส าคัญ 
ปัญหาโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
เนื่องจากการขุดบ่อเพ่ือท าธนาคารน้ า
ใต้ดินระบบเปิด จะต้องขุดบ่อน้ าหรือ
สระน้ าให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดิน
เหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ า เพ่ือให้ชั้นหิน
อุ้มน้ าสามารถดูดซับน้ าลงสู้ชั้นใต้ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระยังไม่มี
เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับขุดบ่อท าธนาคาร
น้ าใต้ดินระบบเปิด จึงจ าเป็นต้องยืม
เ ค รื่ อ งจั ก รกลในการขุ ดดิ น จาก
หน่วยงานอื่น รวมถึงจ้างรถขุดดินของ
เอกชนมาด าเนินการซึ่งมีราคาสูง ท า
ให้การด าเนินดครงการเกิดความล่าช้า 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ได้ท าโครงการเสนอเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผลักดัน
และติดตามโครงการดังกล่าว 
 
เรื่องที่ ๒ ปัญหาการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือท า
โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ยน รู้
ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น สมัย
สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
 
สาระส าคัญ 
ปัญหาการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือท าโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ค่ายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 



๒๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

๒ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ. 
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการได้ และยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  ๙ สาขา
ปราจีนบุรี เนื่องจากส านักงานป่าไม้ 
ตามหนังสือจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ 
สาขาปราจีนบุรี ที่ ทส. ๑๖๓๓.๔๐๒/
๒๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ขอ
เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 
๕๔  แห่ ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ป่ า ไ ม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับแจ้ง
จากศูนย์ป่าไม้นครนายกว่าเจ้าหน้าที่
ป่าไม้นครนายก ร่วมกับ นางสาวจรวย
พร สารเร็ว ต าแหน่งนิตกิรช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้
ร่วมกันตรวจสภาพป่า ผลปรากฏว่า 
บริเวณแปลงที่ขออนุญาตได้มีหลัก
หมุดที่ ดิน  ที่  ๒๑๑๖ นย พิกัด  E 
๗๔๐๐๖๗ N ๑๕๗๘๒๘๓ โซน ๔๗ P 
เ พ่ือประโยชน์ต่อทางราชการและ
ความรอบคอบของข้อมูลในพ้ืนที่ใน
การแก้ ไขปัญหา เกี่ ยวกับราษฎร
ประกอบการอนุญาต จึงขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ ปะสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจหลักหมุด
ดังกล่าวว่ามีผลทางกฎหมายอย่างไร 
และให้รายงานผลแก่ส านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี 



๒๔ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระจึง
สอบถามไปที่ส านักงานที่ดินจังหวัด
นครนายก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การตรวจสอบหลักหมุดที่ดินดังกล่าว
ว่ามีผลทางกฎหมายอย่างไร เพ่ือที่จะ
ได้ด าเนินการแจ้งจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี แต่ยังไม่ได้
แจ้งผลการตรวจสอบ จึงได้ด าเนินการ
ส่งหนังสือไปขอความอนุเคราะห์อีก
รอบเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จน
บัดนี้ส านักงานที่ดินยังไม่แจ้งผลกการ
ด าเนินงานมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ ท าให้การด าเนินโครงการ
ชะงักลงไม่สามารถด าเนินการต่อได้  
 
ข้อร้องเรียน 
ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผลักดัน
และติดตามโครงการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
  

 
    

 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 



๒๖ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
    
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน พร้อมแจกถุงยังชีพให้ประชาชน 
ณ องค์การบริหารสว่นต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 



๒๗ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ลงพื้นที่ดูงานโครงการธาคารน้ าใตด้ิน และรว่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลติ
เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอนิทรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาทุเรยีน ต าบลเขาพระ  


